

ĐẢNG ỦY BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số 02 -NQ/ĐUK

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

CÔNG VĂN ĐẾN

số:.....667.....

Ngày 11 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI

về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Những năm qua, công tác học tập, quán triệt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng và nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp (sau đây gọi tắt là nghị quyết của Đảng) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đạt nhiều kết quả. Phương thức học tập, quán triệt nghị quyết từng bước được đổi mới; đã chú trọng học tập chuyên đề trong cấp ủy đảng, chi bộ. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối được nâng lên, phương pháp, cách thức truyền đạt nghị quyết được đổi mới theo hướng sát với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Tài liệu học tập, quán triệt được trang bị tương đối đầy đủ. Một số cấp ủy đảng đã thực hiện việc xây dựng, tổ chức thảo luận chương trình hành động ngay khi học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Tuy nhiên, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ còn một số hạn chế, yếu kém: một số cấp ủy đảng chưa đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; chưa chú trọng, đề cao việc tự học tập, nghiên cứu nghị quyết của cán bộ, đảng viên; chưa nghiên cứu, vận dụng những nội dung, quan điểm nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chính trị cụ thể của đảng bộ, cơ quan, đơn vị; việc trao đổi, thảo luận trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng chưa kỹ lưỡng và sâu sắc. Đội ngũ báo cáo viên của các cấp ủy trực thuộc thiếu về số lượng, bất cập về kiến thức, kỹ năng, phương pháp; nhiều đồng chí bí thư cấp ủy các cấp chưa trực tiếp chủ trì, chỉ đạo học tập, quán triệt nghị quyết và xây dựng chương trình hành động của cấp ủy. Cán bộ, đảng viên ở nhiều lớp học nghị quyết của Đảng không chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, không tham gia đầy đủ thời gian học tập, làm việc riêng trong giờ học, nhiều bản thủ

hoạch cá nhân còn sơ sài, mang tính đối phó. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số cấp ủy mang tính hình thức, chưa cụ thể, chưa được thảo luận kỹ lưỡng trong cấp ủy và thực sự bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do một bộ phận cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Một số cấp ủy, bí thư cấp ủy chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình riêng của đảng bộ, chi bộ và cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ báo cáo viên chưa được chú trọng đúng mức. Công tác quản lý lớp học còn lỏng lẻo; ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý chưa cao, chưa chấp hành nghiêm túc chế độ học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng còn nặng về hình thức, chưa đánh giá đúng thực chất hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt ở mỗi cấp cũng như khả năng tiếp thu nội dung nghị quyết, vận dụng vào hoạt động thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên, chưa kịp thời xử lý vi phạm trong việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu cấp ủy đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ, như sau:

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối là vấn đề cấp bách, quan trọng, nhằm làm cho các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là những vấn đề có tính nguyên tắc, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, từ đó, vận dụng sáng tạo để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

2. Mục tiêu

Làm cho việc học tập nghị quyết của Đảng thực sự trở thành nhu cầu thiết thân của các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cấp ủy, tổ chức đảng, nhiệm vụ chuyên môn

của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xây dựng, củng cố, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy, cấp ủy viên các cấp và cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nghiêm túc chế độ học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối.

Phần đầu 100% cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nghị quyết của Đảng. 100% cấp ủy, tổ chức đảng có biện pháp hiệu quả, sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng thực sự trở thành nền nếp, tiêu biểu cho sự gương mẫu trong toàn Đảng. 100% cấp ủy, tổ chức đảng có chương trình hành động; 100% bí thư cấp ủy, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết theo quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là bổn phận, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các cấp ủy đảng. Học tập để thấm nhuần, từ đó triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng; giữ vững kỷ cương, đảm bảo tính Đảng, bảo vệ nguyên tắc, kỷ luật của Đảng; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy đảng, trực tiếp là ban thường vụ và bí thư cấp ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trọng tâm xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy. Nghiên cứu, ban hành quy định, quy trình, hướng dẫn cụ thể về chế độ học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng tại đảng bộ mình theo hướng phân cấp trách nhiệm rõ ràng ở từng cấp, phù hợp với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị.

Trước mỗi hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tổ chức thông báo nhanh nội dung cơ bản, quan trọng và những điểm mới trong nghị quyết của Đảng cho các đồng chí cấp ủy viên. Đồng chí bí thư trực tiếp chủ trì, đồng thời điều hành thảo luận

chương trình hành động của cấp ủy và việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong đảng bộ.

2. Đổi mới công tác tổ chức, quản lý các lớp học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Đối với Đảng ủy Khối, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các ban xây dựng Đảng Trung ương, mỗi nghị quyết, Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt đối với các đảng ủy trực thuộc. Tổ chức các lớp học tập, quán triệt cấp Khối; quyết định cụ thể về đối tượng, chương trình học tập. Thành phần các lớp học do Đảng ủy Khối tổ chức bao gồm: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; cán bộ, chủ chốt các đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối. Theo yêu cầu của mỗi nghị quyết, một số lớp học, Đảng ủy Khối sẽ mở rộng thành phần triệu tập gồm các đồng chí ủy viên ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc; đảng viên giữ chức vụ trưởng và tương đương trở lên.

Đối với các đảng ủy trực thuộc, căn cứ chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt đối với cấp dưới. Tổ chức các lớp học tập, quán triệt; quyết định cụ thể về đối tượng, chương trình học tập.

Trong quản lý, đánh giá việc chấp hành nội quy, quy chế các lớp học; kết quả thực hiện chương trình hành động cá nhân, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện nhất quán một số nhiệm vụ: lập danh sách học viên; điểm danh lớp học; quản lý bài thu hoạch của học viên; xây dựng báo cáo kết quả, trong đó, đánh giá, kiểm điểm rõ trách nhiệm việc chấp hành nội quy, quy chế lớp học của các học viên; tham mưu, xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch hành động cá nhân và quản lý, đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện kế hoạch hành động cá nhân. Đảng ủy Khối giao Ban Tuyên giáo quản lý, đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch hành động cá nhân của các đồng chí cấp trưởng thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Các cấp ủy trực thuộc thực hiện nhiệm vụ quản lý, đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện kế hoạch hành động cá nhân của các đồng chí bí thư cấp ủy, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc đảng bộ mình quản lý.

Trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ở chi bộ, các chi ủy, bí thư chi bộ chọn lọc những nội dung, quan điểm mà nghị quyết của Đảng nêu liên

quan trực tiếp đến lĩnh vực mình phụ trách, xây dựng nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu, tăng cường trao đổi, thảo luận trong chi bộ.

Các đảng ủy trực thuộc định kỳ báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và việc quản lý, đánh giá chất lượng các lớp học; các bài thu hoạch; kết quả thực hiện kế hoạch hành động của mỗi cá nhân theo phân cấp với Đảng ủy Khối trong báo cáo tổng kết hằng năm của đảng bộ.

3. Xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng báo cáo viên và chất lượng học tập

Các đảng ủy trực thuộc xây dựng đội ngũ báo cáo viên của cấp mình theo đúng tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15-7-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” và các kết luận, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương; Chỉ thị số 04-CT/ĐUK ngày 01-9-2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Các cấp ủy cần lựa chọn những đồng chí báo cáo viên tham gia giảng dạy tại các lớp học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng có trình độ lý luận và thực tiễn, có uy tín cao, nắm vững đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chuyên môn của đảng bộ. Ban tổ chức các lớp học có trách nhiệm đánh giá chất lượng báo cáo viên bằng hình thức phù hợp. Hằng năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc giao nhiệm vụ cho báo cáo viên cấp mình thực hiện việc truyền đạt, quán triệt nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho báo cáo viên; bảo đảm chế độ, chính sách cho báo cáo viên theo đúng quy định của Đảng.

Trong quán triệt các nội dung, quan điểm nghị quyết của Đảng, các báo cáo viên cần nắm chắc và phổ biến rõ ràng mục tiêu, quan điểm và nhất là những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng được nêu trong mỗi nghị quyết; phân tích, chỉ ra được những điểm mới, nội dung cốt lõi của nghị quyết để thống nhất về nhận thức và hành động. Trong học tập nghị quyết, mỗi cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu; tăng cường trao đổi, thảo luận, tìm ra vấn đề để vận dụng, triển khai thực hiện gắn với chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, các chi bộ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tự học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng.

4. Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết

Các cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chú trọng xây dựng các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết; phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành của tập thể, cá nhân; thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi trong cấp ủy và cán bộ chủ chốt. Trong thảo luận, các cấp ủy đảng cần phát huy dân chủ, gọi mở những vấn đề cơ bản, cốt lõi, nhất là những nội dung, quan điểm liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị được giao, tranh thủ ý kiến đóng góp của đảng viên có tâm huyết, kinh nghiệm, các chuyên gia, nhà khoa học để trao đổi sâu, làm rõ nội dung nghị quyết của Đảng, những vấn đề mà cấp ủy lựa chọn để tập trung tổ chức thực hiện. Cấp ủy cấp trên cần chỉ đạo xem xét trách nhiệm của cấp ủy cấp dưới không xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng.

Các đảng ủy trực thuộc chủ động và tăng cường phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các cấp có trách nhiệm bố trí cho 100% đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân. Cấp ủy cấp triệu tập hướng dẫn học viên viết bài thu hoạch cá nhân, trong đó, chú trọng cụ thể hóa việc vận dụng nội dung, quan điểm nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và cá nhân. Bí thư cấp ủy, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Các cấp ủy, tổ chức đảng, trực tiếp là bí thư chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp với ban tuyên giáo kịp thời kiểm tra, giám sát ngay từ khi ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng thuộc phạm vi quản lý.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khôi đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát. Hằng năm cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề từ 20% đến 25% đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Phân đấu, mỗi đảng viên của chi bộ được kiểm tra, giám sát một lần/năm tại chi bộ về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành nghiêm túc chế độ học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng theo Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 6-6-2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khôi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết Nghị quyết.

2. Các đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đảng bộ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Đảng ủy Khôi.

3. Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khôi theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khôi.

Nghị quyết này phổ biến đến các chi bộ trong Đảng bộ Khôi các cơ quan Trung ương. /.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Văn phòng và các ban Đảng TW (để báo cáo),
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn (để phối hợp),
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Khôi,
- Các đảng ủy trực thuộc,
- Các ban, đơn vị Đảng ủy Khôi,
- Lưu VP.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**



Nguyễn Quang Dương

